

## 4 Thái Bình

## ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 5/3, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điển cấp cơ sở. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Điếu, Tỉnh ủy viên,

## CÁC CẤP, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tại cuộc họp chiều ngày 5/3 nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trước những diễn biến mới của dịch. Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Tính đến 9 giờ ngày 5/3, 32 người nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được cách ly theo dõi sức khỏe, trong đó 31 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chờ kết quả xét nghiệm tại Viện Vê sinh dịch tế trung ương. Đến 15 giờ ngày 5/3, tại 2 khu cách ly tập trung của tỉnh là Trường Quân sự tỉnh là Trung đoàn 568 đang cách ly 279 người về từ vùng có dịch. Ngoài ra, hơn 500

## KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

và khám sức khỏe hàng ngày cho những người trở về từ vùng có dịch. Qua thăm khám, mọi người đều có sức khỏe tốt, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở; điều kiện sinh hoạt được đơn vị chuẩn bị chu đáo.

Kiểm tra tại đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch của Trung đoàn. Để những người trở về từ vùng có dịch yên tâm cách ly, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng; tổ chức khám sức khỏe thường xuyên với những người cách ly để theo dõi. Sở Y tế chủ động cung cấp vật tư, hóa chất, khẩu trang để cấp cho cả người cách ly và cán bộ phục vụ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện nay trên địa bàn xã Thăng Long có 58 người đang lao động tại nước ngoài, trong đó có lao động đang làm việc tại vùng có dịch. Tuy nhiên đến nay chưa có trường hợp nào trở về địa phương. Từ khi có thông tin về dịch bệnh, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh để người dân hiểu và biết cách phòng, chống. Ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống dịch của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất mạnh: Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường

## HỆ THỐNG MẠNG VĂN PHÒNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

(CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông được triển khai tới 106 đơn vị cấp tỉnh, huyện, 683 đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã. Cung cấp hệ thống thu điện tử công dịch vụ với hơn 6.000 địa chỉ cho cơ quan và công chức toàn tỉnh, triển khai chứng thư số chuyên dùng cho hơn 5.000 đầu mối cơ quan và cá nhân. Hoạt động thông tin liên lạc được nâng cao, chất lượng dịch vụ bảo đảm thông suốt, an toàn, kịp

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 1.394 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, bảo

## CÁC CẤP, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

người đang được theo dõi sức khỏe hàng ngày tại cộng đồng, doanh nghiệp. Theo nhận định, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường và có thể kéo dài trong vài tháng tới, nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch trên địa bàn tỉnh có thể xảy ra.

Tại cuộc họp, các ngành, đơn vị, các bệnh viện và trung tâm y tế các huyện, thành phố đã báo cáo tình hình, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương phải áp dụng các biện pháp quyết liệt nhất để phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho người dân; phải xác định rõ trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Ngành Y tế nói chung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành

đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Xây dựng chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện giải quyết 78/78 thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Công tác quản lý tài nguyên đất được tăng cường, phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất phục vụ đặc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên nước, khoáng sản. Đã kiểm soát, hạn chế cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài

phổ nói riêng phải chịu trách nhiệm hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch; bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, triển khai nhiệm vụ được giao, chỉ đạo tuyến dưới tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch. Ngành Công an, ngành Y tế phối hợp với các địa phương nắm bắt, báo cáo kịp thời các trường hợp đi từ nước ngoài về. Các xã, phường, thị trấn tâm y tế các huyện, theo dõi sức khỏe, kịp thời nắm bắt những người đi từ các nước có dịch về để báo cáo cho huyện, thành phố. Các huyện, thành phố nắm bắt, theo dõi sức khỏe người đi về từ các nước có dịch báo cáo ngành Y tế.

Trong tình hình hiện nay, tổ chức cách ly là giải pháp quan trọng hàng đầu. Đến nay, việc cách ly tập trung đang được thực hiện tốt. Việc theo dõi sức khỏe, có biện pháp kiểm tra, hướng dẫn tâm y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm. Trong trường hợp có người đi từ nước ngoài về, chưa thực trường hợp phải cách ly bắt buộc, trung tâm y tế có thể xem xét báo cáo huyện, thành phố cách ly tại các khu

những người trở về từ vùng có dịch tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568. Tại 2 đơn vị, ngoài trang thiết bị, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quân khu, tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt việc phòng, chống dịch; đồng thời, trích kinh phí để hỗ trợ người cách ly trong điều kiện tốt nhất. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Quân khu với các cấp, các ngành địa phương trong công tác phòng, chống dịch, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

\* Sáng ngày 5/3, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch song không hoang mang, lo lắng, yên tâm lao động sản xuất.

Với đề xuất của chính quyền địa phương về việc hỗ trợ hóa chất để phun thuốc khử trùng những khu giáp ranh Trung đoàn 568, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế sớm chuyển hóa chất về xã để thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, bảo đảm thực hiện việc cách ly hiệu quả.

Sáng cùng ngày, tại Trung đoàn 568, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác của Quân khu 3 nhân chuyển kiểm tra của Đoàn tại đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về công tác phòng, chống dịch của tỉnh, trong đó chú trọng công tác cách ly

thuê bao internet, dịch vụ viễn thông công ích trung bình đạt 15 máy/100 dân... Doanh thu toàn ngành năm 2019 ước đạt 2.200 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 11 cơ quan báo chí địa phương và trung ương, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống kinh tế, kinh tế - xã hội. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành thực hiện tốt việc sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí

nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường nhiều lần liên tục đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2018 đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí

hậu, góp phần phát triển bền vững ngành Tài nguyên và môi trường; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hàng năm có trên 90% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, đồng thời lấy phiếu gửi

thiếu nhân sự Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**ĐÀO QUYÊN - MINH NGUYỆT**

đang có bệnh viện tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo. Tỉnh sẽ tạm cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch. Riêng hóa chất phục vụ khử trùng tại các trường học, ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục mua đủ để cấp cho các trường phun khử trùng trước khi học sinh đi học trở lại. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán khần trường tham mưu văn bản yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc đối với một số trường hợp.

Những trường hợp nhân viên các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, lái xe khách... có thể mua khẩu trang của tỉnh với giá hỗ trợ 5.000 đồng/chiếc. Ngành Y tế chịu trách nhiệm mua khẩu trang y tế, bảo đảm khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên trong ngành.

**HOÀNG LANH**

Đoàn đã đến kiểm tra khu vực bố trí cách ly người từ vùng có dịch trở về tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, có quy mô bảo đảm cách ly cho 70 người. Ngoài khu vực này, huyện Thái Thụy còn bố trí các khu vực cách ly cho người trở về từ vùng có dịch như: Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh, khu nhà Công an huyện cũ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Tổng quy mô các khu vực cách ly của huyện bảo đảm cách ly cho hơn 900 người.

Đoàn cũng đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trường THPT Đông Thụy Anh và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại Đài TTTT huyện. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, trạm y tế, các trường học phải trang bị đầy đủ dụng dịch sát khuẩn, đặc biệt là các trường học làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Các địa phương cũng cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, theo dõi y tế người từ nước ngoài về địa phương...

Sáng cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH May Đông Thọ, chợ thị trấn Đông Hưng.

\* Chiều ngày 5/3, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thái Thụy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị cần tập trung rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật CNTT, nguồn tài nguyên của hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông từ tỉnh tới các địa phương, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đây mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và ứng hộ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông 3 cấp, phối hợp với các đơn vị, địa phương cũng có hệ thống đài truyền thanh cơ

sở, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh theo các chủ đề, chủ điểm. Sở Thông tin và Truyền thông cần có kế hoạch cụ thể, đề xuất, tham mưu hiệu quả với UBND tỉnh trong công tác quy hoạch hệ thống BTS, đẩy mạnh thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ hiệu quả thông tin khai xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử.

Đổi mới người nước ngoài và người Việt Nam từ các nước đang có dịch về, Công an tỉnh chịu trách nhiệm nắm bắt thông tin qua đường nhập cảnh; phối hợp ngành Y tế tham mưu cho tỉnh có văn bản chỉ đạo quản lý, theo dõi sức khỏe người từ nước ngoài về.

Về cơ sở vật chất thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thống kê số giường, phải bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người cách ly. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cụ thể về khu cách ly của huyện, thành phố. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện chuẩn bị điều kiện về nhân lực, vật lực sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm. Trung tâm y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe, có biện pháp kiểm tra, hướng dẫn tâm y tế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm. Trong trường hợp có người đi từ nước ngoài về, chưa thực trường hợp phải cách ly bắt buộc, trung tâm y tế có thể xem xét báo cáo huyện, thành phố cách ly tại các khu

**HOÀNG LANH**

Đoàn đã đến kiểm tra khu vực bố trí cách ly người từ vùng có dịch trở về tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, có quy mô bảo đảm cách ly cho 70 người. Ngoài khu vực này, huyện Thái Thụy còn bố trí các khu vực cách ly cho người trở về từ vùng có dịch như: Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh, khu nhà Công an huyện cũ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.

Tổng quy mô các khu vực cách ly của huyện bảo đảm cách ly cho hơn 900 người.

Đoàn cũng đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trường THPT Đông Thụy Anh và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại Đài TTTT huyện. Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy tiếp tục bố trí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho các khu vực cách ly người từ vùng có dịch trở về. Trường THPT Đông Thụy Anh cần tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là việc vệ sinh, khử trùng trường lớp; theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh để kịp thời phát hiện và phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe cho những học sinh có biểu hiện ốm, sốt. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo Đài TTTT huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh...

sở, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh theo các chủ đề, chủ điểm. Sở Thông tin và Truyền thông cần có kế hoạch cụ thể, đề xuất, tham mưu hiệu quả với UBND tỉnh trong công tác quy hoạch hệ thống BTS, đẩy mạnh thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực CNTT phục vụ hiệu quả thông tin khai xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

### Thứ sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020

## ĐẢNG BỘ XÃ TÂY GIANG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 5/3, Đảng bộ xã Tây Giang (Tiên Hải) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Hải lựa chọn tổ chức đại hội điển cấp cơ sở. Dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với các nghị quyết đúng và trúng, Đảng bộ xã Tây Giang đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,5%/năm, vượt 1,45% so với mục tiêu Đại hội đề ra. Trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 5,6%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 44,2%; dịch vụ 50,2%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm qua đạt 123,5 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 29,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở nguồn hỗ trợ từ cấp trên kết hợp với vốn đối ứng của địa phương cũng như các nguồn đóng góp của người dân, đến nay xã Tây Giang đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới nâng cao là 104,5 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 15 đảng viên mới; 21 lượt chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 14 lượt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm liền Đảng bộ xã Tây Giang được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội đã đề ra 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để Tây Giang sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Hải lần thứ XXVIII.

**MANH THẮNG**

## TỔNG THU THUẾ...

(*Tiếp theo trang 1*)

dự toán. Phát huy những kết quả đã đạt được, từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành dự toán được giao. Đến hết tháng 2/2020, tổng số tờ khai tại Chi cục là hơn 14.300 tờ khai, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu thuế xuất nhập khẩu đạt 200 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Chi cục Hải quan Thái Bình đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn nói riêng và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung; đồng thời, nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật Chi cục đạt được trong thời gian qua, đó là: bám sát chỉ đạo của Tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ; kịp chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai áp dụng các quy định, chính sách về hải quan, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục hải quan cho doanh nghiệp; kịp thời tham mưu cho tỉnh các nội dung liên quan đến hoạt động của ngành; công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hải quan, đối thoại, giải gỡ doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận và tin tưởng cao trong các doanh nghiệp, tích cực tham gia các buổi gặp mặt thảo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tình tế phức; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ tiến siêu sang hậu kiểm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Để hoàn thành mục tiêu dự toán được giao, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới Chi cục Hải quan Thái Bình thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Cục Hải quan Hải Phòng, chủ động tham mưu các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời cập nhật các cơ chế, chính sách mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hải quan cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh phối hợp, xây dựng mối quan hệ gắn kết với các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố, đặc biệt là thực hiện tốt chủ trương xây dựng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, nâng cao vai trò, vai trò của đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh; xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu sáng tạo nhằm rút ngắn quy trình, thủ tục, tăng cường thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn khai báo thủ tục hải quan tại Chi cục, từ đó góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.

<p><b>THÔNG BÁO BÀN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN</b></p> <p><b>CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI THÁI BÌNH</b></p> <p><b>DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH SỞ HỮU</b></p> 	
<p><b>1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI THÁI BÌNH</b></p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình</p> <p>- Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn, sản xuất tinh dịch lợn,...</p>	
<p><b>2. Vốn điều lệ của Công ty: 5.550.000.000 đồng.</b></p> <p><b>3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:</b></p> <p>- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông</p> <p>- Số lượng cổ phần chào bán: 315.000 cổ phần</p> <p>- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>- Giá khởi điểm: 26.026 đồng/cổ phần</p>	
<p><b>4. Tổ chức bán đấu giá:</b> Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia</p> <p>Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội</p>	
<p><b>5. Thời gian cung cấp bản Công bố thông tin, Đơn đăng ký đầu giá:</b></p> <p>- Địa điểm: Tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia</p> <p>- Từ 8h30' ngày 09/03/2020 đến chậm nhất 16h00' ngày 23/03/2020 (sáng từ 08h30' đến 11h45'; chiều từ 13h00' đến 17h00' các ngày làm việc)</p>	
<p><b>6. Thời gian nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc:</b> Từ 8h30' ngày 09/03/2020 đến chậm nhất 16h00' ngày 23/03/2020 (Sáng từ 08h30' đến 11h45'; chiều từ 13h00' đến 17h00', các ngày làm việc)</p>	
<p><b>7. Thời gian nộp Phiếu tham dự đầu giá:</b></p> <p>- Bộ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi qua bưu điện bảo đảm đến CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Chậm nhất 16h00' ngày 27/03/2020 (sáng từ 08h30 đến 11h45'; chiều từ 13h00' đến 17h00' các ngày làm việc);</p> <p>- Bộ trực tiếp vào hòm phiếu tại CTCP Giống Chăn nuôi Thái Bình: Từ 09h00' đến chậm nhất 09h30' ngày 30/03/2020.</p>	
<p><b>8. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:</b></p> <p>- Thời gian: 09h30' ngày 30 tháng 03 năm 2020</p> <p>- Địa điểm: Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình</p> <p>- Địa chỉ: Số 16, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình</p> <p>Mọi thông tin tham khảo tại website: http://www.irs.com.vn/tin-dau-gia</p>	

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG